



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568 หน้า 10 มูลค่าข่าว 94,572.-

เพียง **ความ** **เคลื่อนไหว**

Jobsdb by SEEK จัด

‘ได้โต๊ะทำงาน ปัจฉินิเกะ ซีซั่น 2’

Jobsdb by SEEK สนับสนุนโครงการ ‘ได้โต๊ะทำงาน ปัจฉินิเกะ ซีซั่น 2’ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กจบใหม่ทั่วประเทศ ให้มั่นใจในการทำงานและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้วยคำแนะนำที่ใช้งานได้จริงจากประสบการณ์ตรง ผ่าน 5 ฮีโร่สุดเฮี้ยกซ์ คลุชีพในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดโดน “ถามคนที่ชอบ เรื่องงานที่ใช่” โดยแต่ละเซสชันจะครอบคลุม หัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการทำงาน ได้แก่ การเจรจาเงินเดือน-เทคนิคการเรียกค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับคนที่กำลังหางานครั้งแรก, การสร้างภาพลักษณ์และจุดเด่นให้ตัวเอง-วิธีสร้างความโดดเด่นในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูง, การปรับตัวกับการทำงานแบบไฮบริด-รับมือกับความคาดหวังทั้งการทำงานจากที่บ้านและในออฟฟิศ, กลยุทธ์การเติบโตในสายอาชีพ-วางรากฐานที่มั่นคงเพื่อความสำเร็จในระยะยาว



ครอบคลุมการสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์ และอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมในอนาคต แลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของวงการ ดังนี้ 6 มีนาคม 2025 มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตวังท่าพระ): จอร์จ & อิศระ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Rubsarb Production จะมาแบ่งปันมุมมองเรื่องการเล่าเรื่อง (Storytelling) การตลาดดิจิทัล และการสร้างแบรนด์ในวงการบันเทิง พร้อมเผยแนวคิดที่ว่าความคิดสร้างสรรค์คือเชื้อเพลิงแห่งความสำเร็จในทุกอุตสาหกรรม

17 มีนาคม 2025 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร): เคน นครินทร์ บุคคลสำคัญในวงการสื่อ ที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับวงการวารสารเชิงสืบสวน กลยุทธ์การทำสื่อดิจิทัล และความสำคัญของ “ความน่าเชื่อถือ” ในโลกที่ข่าวสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

24 มีนาคม 2025 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: ก้อย นัตตี้ ตริม จากช่อง GoyNattyDream จะมาเจาะลึกอิทธิพลของไลฟ์สไตล์และโซเชียลมีเดีย พร้อมแชร์คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงในการสร้างคอนเทนต์ การทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ และการสร้างแบรนด์ตัวเอง (Personal Branding) ให้โดดเด่น

1 เมษายน 2025 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา): ดันหอม ศกุนตลา พิธีกรและดีเจชื่อดัง จะมาแบ่งปันประสบการณ์และคำแนะนำในการก้าวเข้าสู่วงการสื่อ การสร้างแบรนด์ตัวเองให้แข็งแรง และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ <https://www.facebook.com/JobsdBThailandOfficialPage> หรือ <https://th.jobsdb.com/>.